

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

### PRO VIỆT NAM VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN TỪ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

**TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2024** – Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tự hào được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Bằng khen, ghi nhận những đóng góp nổi bật vào sự phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường tại Việt Nam.

Kết quả này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của PRO Việt Nam và các thành viên trong hơn 5 năm qua, hướng đến mục tiêu xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, góp phần bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.

Từ khi thành lập vào năm 2019, PRO Việt Nam đã không ngừng gia tăng số lượng thành viên và lan tỏa sức ảnh hưởng của mình thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, cải thiện hệ sinh thái thu gom và tái chế bao bì, cũng như hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc thúc đẩy bộ nguyên tắc 3R (Giảm thiểu-Tái sử dụng-Tái chế).

Từ năm 2019, PRO Việt Nam đã đóng vai trò tiên phong trong việc đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) **xây dựng quy định về EPR trong Luật Bảo vệ môi trường 2020**. Là Trưởng nhóm ngành bao bì thuộc Tổ công tác EPR quốc gia, PRO Việt Nam đã chủ trì nhiều hội thảo, diễn đàn để đóng góp và tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan quản lý, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về EPR (Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT)

Không chỉ góp phần xây dựng nền tảng chính sách, PRO Việt Nam còn trực tiếp **đầu tư, nghiên cứu để hoàn thiện mô hình thu gom và tái chế bao bì phù hợp** với việc thực thi Trách Nhiệm Mở Rộng Của Nhà Sản Xuất, góp phần đảm bảo tiến trình thực thi EPR hiệu quả. Từ năm 2021, PRO Việt Nam đã thực hiện các dự án thí điểm tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để nghiên cứu và thử nghiệm mô hình thu gom, tái chế bao bì. Những dự án này không chỉ thu thập dữ liệu quý giá mà còn giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại và tái chế rác thải tại nguồn.

Trong hai năm 2022-2023, PRO Việt Nam đã thành công trong việc xác định được các mô hình phù hợp trong các hoạt động thu gom và tái chế có khả năng nhân rộng khi đạt kết quả **thu gom và tái chế hơn 17.000 tấn bao bì**.

Cũng trong năm 2023, Công ty Cổ phần Tái chế Bao bì - PRO Việt Nam trở thành đơn vị đầu tiên được Bộ TNMT công nhận là tổ chức được ủy quyền thực hiện tái chế bao bì trên lãnh thổ Việt Nam, **chính thức triển khai các hoạt động EPR cho các thành viên từ năm 2024**, với kế hoạch thu gom và tái chế hơn **63.000 tấn bao bì**. Đây là một cột

mốc đáng tự hào, khẳng định sự công nhận và tin tưởng từ phía cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các thành viên đối với PRO Việt Nam.

PRO Việt Nam đã triển khai hàng loạt hoạt động truyền thông sáng tạo, kết hợp cùng các đối tác chiến lược để **thúc đẩy nhận thức cộng đồng thành hành động** như chiến dịch *Ngày hội Tái chế* tại hệ thống siêu thị Co.opmart và *Tuần lễ Du lịch Xanh 2023*; Hợp tác cùng Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình “*Tăng Trưởng Xanh*” và cùng Báo Tuổi Trẻ triển khai dự án “*Việt Nam Xanh*” nhằm thúc đẩy doanh nghiệp và cộng đồng thực hành mô hình kinh tế tuần hoàn; Đồng phát hành sách hướng dẫn “*Cùng học về 3R*” nhằm nâng cao nhận thức về phân loại và tái chế rác; Tổ chức các chương trình thu gom, tái chế bao bì vỏ hộp giấy tại các trường học, giúp học sinh và gia đình hình thành thói quen phân loại rác, thúc đẩy chuỗi giá trị bao bì tại địa phương.

Đồng thời, PRO Việt Nam cũng tích cực triển khai các chương trình **hỗ trợ lực lượng thu gom rác – nhân tố nòng cốt của mạng lưới thu gom, tái chế**. Hằng năm, PRO Việt Nam triển khai các chương trình cấp thẻ bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, và hàng ngàn bộ đồ bảo hộ lao động cho lực lượng thu gom rác dân lập. Ngoài ra, PRO Việt Nam cũng hợp tác với các Công ty Môi Trường Đô Thị tại Hà Nội và TP.HCM tổ chức các hoạt động ý nghĩa như trao học bổng, quà Tết nhằm tri ân và hỗ trợ các công nhân vệ sinh.

Thông qua những hoạt động trên, PRO Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng mà còn xây dựng một hệ sinh thái bền vững, kết nối giữa doanh nghiệp, chính phủ, và người dân nhằm bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

Bằng khen từ Bộ TNMT là sự ghi nhận quan trọng cho những nỗ lực của PRO Việt Nam và các thành viên trong suốt 5 năm qua. Đây cũng là động lực để PRO Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Bộ TNMT và các bên liên quan triển khai các hoạt động thiết thực hơn nữa, hướng đến xây dựng sự tăng trưởng xanh, chung tay vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.

## Về PRO Việt Nam

Liên Minh Tái Chế Bao Bì Việt Nam (gọi tắt là “PRO Việt Nam”) là tổ chức tiên phong phi lợi nhuận được thành lập ngày 21 tháng 06 năm 2019 với chín (09) thành viên sáng lập. Tính đến hết tháng 11 năm 2024, tổng số thành viên tham gia tổ chức đã lên đến ba mươi một (31) thành viên là các công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản xuất bao bì, bán lẻ và nhập khẩu với chung mong muốn góp phần vì một Việt Nam Xanh – Sạch – Đẹp bằng việc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc cải thiện quá trình thu gom và tái chế bao bì sản phẩm trở nên dễ tiếp cận và bền vững hơn.